
การประชุมคณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการโครงการพัฒนาศูนย์แสดง 

และจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลติภัณฑข์ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

(ศูนย์ OTOP) 

  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพ่ือระดมความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ศูนย์ OTOP) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเพ่ือขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีนายบรรพต ก าไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ นายกิตติพงษ์ ถมปัด เจ้าพนักงานป่าไม้

อาวุโส ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี นายอดุลย์ ขุนทอง นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และนายสุริยะ ชูวงศ์ ประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่ วม

ประชุม และลงพ้ืนที่พร้อมกันเพ่ือพิจารณารายละเอียดและองค์ประกอบในการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์ OTOP ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ทั้งนี้ จากการมีส่วนร่วมด าเนินการความร่วมมือดังกล่าว ได้สรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนที่

และจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบุรี (ศูนย์ OTOP) เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่าย

สินค้าชุมชน อาหาร และของที่ระลึก เพ่ือเพ่ิมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการบูรณาการ

ท่องเที่ยว โดยให้มีการพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่

สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ให้มีจุดเด่นแวะชม แวะเที่ยว และเป็นจุดให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน โดยจะได้มีการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป 
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